






# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ( ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567 เริ่ม 4 จังหวัดที่นำร่องก่อน และจังหวัดอื่นที่สปสข.จะประกาศรายชื่อตามมา มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 67 เป็นต้นไป</p>	
<p><b>เบิกจ่ายบัตรทองผ่าน Financial Data Hub</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาไท, thebangkokinsight, hfocus, linetoday, thecoverage)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ในฐานะประธาน บอร์ด สปสข.เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ด สปสข.เมื่อวันที่ 1 เม.ย.67 ได้รับทราบการเชื่อมต่อข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการในระบบบัตรทอง 30 บาท ของรพ.สังกัด สธ. ผ่านระบบ Financial Data Hub ของ สธ. ซึ่งดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สปสข.กับ สธ. เพื่อเชื่อมต่อระบบการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการของ สปสข.เข้ากับ Financial Data Hub ของ สธ.เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2567 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ รพ.ต้องส่งข้อมูลการให้บริการผ่านระบบ Financial Data Hub ของ สธ.เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย สปสข. จะได้รับข้อมูลครบถ้วนและทันเวลา ส่งผลให้ รพ.ได้รับค่าบริการที่รวดเร็ว และรองรับนโยบายบัตรทองรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว</p> <p>ด้าน นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขานุการ สปสข.กล่าวว่า จะมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการเบิกจ่ายค่าบริการ นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบเชื่อมข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายระหว่าง 2 หน่วยงานดำเนินการร่วมกัน</p>	
<p> <b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p>	
<p><b>เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk)</p> <p>-นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด มท. เวียนหนังสือถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ ก.มท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว รวมถึงให้เป็นไปตามหนังสือชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.มท. ว่าด้วยเงินบำรุง รพ. และหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ถ่ายโอนภารกิจ สอน.และ รพ.สต. รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลต่างๆ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเท่าเทียมกับข้าราชการตามกฎหมายอื่น โดยอัตราการเบิกจ่าย ฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ให้นำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และอัตรา ตามที่ ก.สธ. กำหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งกำหนดให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 2 เท่า โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ปรับ ครม.</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ( thestandard, linetoday, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เปิดเผยถึงประเด็นข่าว นายกฯ จะมีการปรับ ครม. ช่วงหลังสงกรานต์ ว่า การปรับ ครม. เป็นอำนาจของนายกฯ ส่วนตัวไม่ตกใจกับการมีชื่อที่จะถูกปรับครั้งนี้ ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป ส่วนการไปพบอดีตนายก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวานนี้เป็นการโปรดนำคำหวัตามประเพณีปีใหม่เมือง ที่ผู้น้อยแสดงเคารพผู้ใหญ่ ทั้งนี้ อดีตนายฯ ไม่ได้มีคำแนะนำอะไรในการทำงาน</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ vnexplorer</p> <p>- ผศ.พรพรรณวีดี ตันติศิริพันธ์ ที่ปรึกษาเครือข่ายกลุ่มสตรี 20 จังหวัดภาคอีสานและอดีตแกนนำคนเสื้อแดง ภาคอีสาน เผยภาคประชาชนอัดอึดใจกับกระแสการปรับ ครม. โดยพรรคเพื่อไทยจะมีการปรับหลายตำแหน่ง และมีชื่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ทั้งที่มีผลงานชัดเจนในทุกด้าน โดยเฉพาะนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ที่กำลังขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และกำลังจะวางระบบปฐมภูมิให้สำเร็จต่อไป ซึ่งในมุมมองของภาคประชาชนประเมินผลงานว่าผ่าน ไม่ควรปรับเปลี่ยนออก</p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, มติชน)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายฯ และรว.ก.คลัง เปิดเผยถึงกระแสข่าวการปรับ ครม. ว่า ยังไม่มี ตนไม่ได้บอกว่าการปรับ แต่จะต้องมีการปรับในวันหนึ่ง ถ้าปรับเดี๋ยวก้ทราบกันเอง อย่าเพิ่งทำให้ รมต.ที่มีชื่อออกมาวันนี้ มองว่าให้เร่งทำงานดีกว่า</p>	
<p><b>อุบัติเหตุสงกรานต์2567</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, การเงินการธนาคารออนไลน์, ประชาไท, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, สวพ.91, ข่าวหุ้น, เนชั่นออนไลน์, ไอเอ็นเอ็น, linetoday, thestandard, amarintv, truid, mcot, tnthailand, thaiPBS, chaingmainews, ch7, ch3, thebetter, PPTVHD36, voicetv, brighttv., thebangkokinsight, thaitabloid, thailandplus, otp-news)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. ในฐานะประธานแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 5 วันของการรณรงค์ (11-15 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,564 ครั้ง ผู้บาดเจ็บรวม 1,593 คน ผู้เสียชีวิต รวม 206 ราย จ.ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 17 จ. จ.เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 61 ครั้ง จ.ที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ น่าน 60 คน จ.ที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ และเชียงราย 13 ราย สาเหตุยังคงเป็นขับรถเร็ว ตีมีเครื่องแอลกอฮอล์ และตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนใหญ่เกิดเหตุบนถนนสายรอง ในอบต. หรือในหมู่บ้าน ด้านชุมชนสามารถสกัดกั้นคนเมาไม่ให้ออกมาขับขี่บนท้องถนนได้ถึง 9,144 ราย นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ขับขี่ 66.29% ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย/ไม่สวมหมวกนิรภัย ทำให้การบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น พร้อมเตือนให้เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางกลับ โดยคนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะเดินทางกลางวันอากาศร้อนทำให้ร่างกายอ่อนเพลียง่าย เสี่ยงเกิดอาการหลับในสูง หากง่วงอย่าฝืนขับ ให้จอดจุดพักรถ หรือหากคนผลัดขับ</p>	
<p><b>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, hfocus, linetoday)</p> <p>- นายธีระ วชิรปราณี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวถึงกรณีสำรวจพบธุรกิจแอลกอฮอล์ใช้การตลาดแบบ Music Marketing ระดมนักร้อง นักแสดง เดินสายสายทั่วประเทศ 73 แห่ง มีทั้งเก็บบัตรพรีเมียมหรือเอาบัตรไปแลกเบียร์ ไม่คัดกรองเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ว่า จะเสนอข้อมูลการถอดบทเรียนไปยัง สปธ. เพื่อป้องกันการทำการตลาด และส่งข้อมูลถึงกรมการ (กมธ.) ซึ่งอยู่ระหว่างแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พิจารณาแก้ไขกฎหมายให้เท่าทันการตลาดของรายใหญ่ และคุมการโฆษณาแฝง ส่วนข้อเสนอถึง สธ. คือต้องเร่งทบทวนกลไกการทำงานเพิ่มเรื่องการทำการตลาดต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาเน้นเรื่องอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>ส่วนผลต่อแนวทางการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากมีการปรับ ครม. นั้น เวลานี้ นพ.ชลน่าน รว.สธ.มีจุดยืนที่ดี เช่น ขยายเวลาห้ามจำหน่าย ขยายพื้นที่เปิดสถานบริการเวลา 04.00 น. ที่ให้มีการตั้งคกก.ศึกษาผลกระทบ และพยายามเสนอร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่สภา หากปรับเปลี่ยน รว.สธ. จากสายอื่นที่ไม่มีความเข้าใจ มุ่งเน้นแต่ประโยชน์ภาครัฐอย่างเดียว น่าจะทำให้การแก้ไขหรือการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล สุดท้าย สธ.เองที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล</p>	
<p><b>ภาคเคตเมียม</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.(แนวหน้า, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เนชั่นออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, บ้านเมือง, สยามรัฐ, thebangkokinsight, thestandard, thereporter, nastiontv, sondhitalk, thaiPBS, ch3, PPTVHD36, newtv.)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธาน กมธ.การอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เชิญ 6 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ก.อุตสาหกรรม ก.มท. ก.ทส. ก.สธ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่นายกฯ มอบหมายให้ดำเนินการกับกากแร่แคดเมียมมาประชุมที่สภาฯ เพื่อติดตามความคืบหน้า โดยเฉพาะการขนย้ายกากแคดเมียม ซึ่งไม่ต้องห่วง กมธ.จะตรวจสอบการขนกากแคดเมียมของหน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนมากที่สุด ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นอกจากนี้ จะสอบถาม ก.สธ. และกรมควบคุมมลพิษ ติดตามการดำเนินการด้านผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม สำหรับการสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดเบื้องต้นยืนยันได้ว่า มีเจ้าหน้าที่รัฐรับผลประโยชน์แน่นอน จะติดตามเอาคนทำความผิดที่รับผลประโยชน์และทำผิดกฎหมายมาลงโทษให้ได้</p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> นสพ.ผู้จัดการ เว็บไซต์ sanook</p> <p>-ชาวบ้านมารวมตัวกัน ที่ ต.หนองบัวใต้ จ.ตาก ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการที่เป็นต้นทางของกากแคดเมียม หลังจากที่เจ้าหน้าที่ก.อุตสาหกรรม ได้มีการลงพื้นที่มาดูแลความพร้อมในการนำกากแคดเมียมกลับมาเก็บไว้ โดยไม่เห็นด้วยกับการนำกลับมา ควรจะนำไปกำจัดเพื่อป้องกันการรั่วไหล</p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, สวท.91, tnnthailand, thebetter, sondhitalk, linetoday, one31, innnews, mcot, thebangkokinsight, truid, hfocus, thaiPBS, ch3, ch7, ch5)</p> <p>-น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการขนย้ายกากแคดเมียมและสังกะสี ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนการขนย้ายกากแคดเมียมของ บมจ.เบาว์แอนด์ปิยอนด์ ให้กับ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ ตาก สมุทรสาคร และชลบุรี รับทราบเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ รวมทั้งให้เตรียมแผนฉุกเฉินรองรับการขนส่งด้วย โดยบ.จะเพิ่มรถบรรทุกจาก 10 คัน เป็น 30 คัน สามารถขนย้ายได้ถึง 450 ตันต่อวัน และลดระยะเวลาขนย้ายจากเดิม 92 วันเหลือ 36 วัน โดยเริ่มจากสมุทรสาคร กรุงเทพฯ และชลบุรี ตั้งแต่ 7 พ.ค.67 ทั้งนี้ วัน 17 เม.ย.67 สนง.อุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ครอบครองกากแคดเมียมทั้งหมด กับ บก.ปทส. และประเมินปริมาณของกลางก่อนที่ไออนให้ บก.ปทส. ต่อไป ส่วนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมตรวจสอบความแข็งแรงของหลุมฝังกลบที่ จ.ตาก และวันที่ 18 เม.ย.67 จะประชุมร่วม 6 หน่วยงาน เพื่อพิจารณาแผนงานและมาตรการการขนย้ายกากแคดเมียม.</p>	
<p><b>หุ่นยนต์จัดยา</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ ( thecoverage thailandplus )</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จ.นครสวรรค์ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบบริการตามนโยบายของ สธ. รองรับบริการให้บริการประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยพัฒนาระบบบริการห้องยาด้วยเทคโนโลยี "หุ่นยนต์จ่ายยา" ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจัดยา เภสัชกรให้บริการประชาชนได้มากขึ้น ลดเวลารอคอยรับยาได้ถึง 6 เท่า จาก 90 นาที เหลือเฉลี่ย 15 นาที เร็วสุด 5 นาที ประชาชนกว่า 90% พึงพอใจ</p> <p>ด้าน พญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ กล่าวว่า ได้เริ่มนำระบบหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติมาใช้ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา เพื่อทำหน้าที่เติมและจัดยาตามใบสั่งแพทย์ผ่านการอ่านข้อมูลบาร์โค้ด หรือ QR code ซึ่งจากการประเมินผลพบว่า ระบบมีความแม่นยำสูง และไม่พบความผิดพลาดในการจ่ายยา ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในส่วนของค่าจ้างบุคลากรและการสำรองยา ได้ถึง 50% สามารถรองรับผู้รับบริการได้มากกว่า 2,000 คนต่อวัน</p>	
<p><b>ค่าเสี่ยงภัยชายแดนใต้ฉบับ 10</b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ ( hfocus )</p> <p>- นายรัชกี สาร๊ะ เลขธิการสมาพันธ์เครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ กล่าวถึงกรณีนี้ที่ สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมหลังหนังสือคำสั่งค่าตอบแทนเสี่ยงภัยชายแดนใต้ หรือ ฉ.10 มีการถอดวิชาชีพอื่นๆที่ปฏิบัติงาน ยังคงมีเพียง 4 วิชาชีพ เหตุเพราะความผิดพลาดทางเอกสาร ทั้งที่ปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนใต้มีความเสี่ยงไม่แตกต่างกัน ร้องขอความชัดเจนกลุ่มวิชาชีพอื่นๆจะได้รับค่าความเสี่ยงด้วยหรือไม่ นั้น ล่าสุด กว่า 7 ปี หลังการขับเคลื่อนของสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ทำให้ปัจจุบันค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ. 2566 ซึ่งมี 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกที่ระบุแค่ 4 วิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล และ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฉบับที่ 2 ที่เพิ่มสายงานระดับ ป.ตรี และสายงานต่ำกว่า ป.ตรี ให้ได้รับค่าตอบแทนฉบับนี้ด้วย โดยค่าตอบแทนฉบับนี้ใช้เงินบำรุงของหน่วยงาน และจะมีประกาศเพิ่มเติมปีต่อปี ซึ่งในปีนี้เพิ่งประกาศไปในเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงกันยายน 2567 ทำให้เบื้องต้นบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ ทั้ง 6 กลุ่มตามประกาศ จะได้รับค่าตอบแทนตามเรทตกเบิก 7 เดือน (ต.ค. 66-เม.ย. 67) และได้รับค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2567 ทุกเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการเงินของหน่วยงานด้วย</p>	
<p><b>สร.เดือนร้อนนี้ระวัง "อีทลโตรก"</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( ผู้จัดการ sondhitalk )</p> <p>- เพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โพสต์ระบุว่า จากสภาพอากาศที่ร้อน ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สบายตัวแล้ว ยังมีโรคที่มากับหน้าร้อนที่ต้องระวังคือ "ลมแดด" หรือ "อีทลโตรก" ที่อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ เพราะอุณหภูมิในร่างกายพุ่งสูงถึง 40 องศาเซลเซียส โดยอาการ คือ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 40 องศาเซลเซียส ตัวร้อน กระจายน้ำ เหงื่อออกมาก จนกระทั่งไม่มีเหงื่อในที่สุด และหัวใจเต้นแรง กระสับกระส่าย อาจเป็นลม หมดสติ เป็นตะคริว เดินเซ ส่วนวิธีการป้องกันนั้น ให้หลีกเลี่ยงที่ร้อนจัด และห้องกระจกที่ปิดทึบ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ การเข้าเสพแดด และดื่มน้ำให้เพียงพอ ไม่ต้องรอให้กระหายน้ำ ทั้งก่อนและหลังออกแดด รวมถึงใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี</p>	
<p><b>ไทยรับเป็นเจ้าภาพ World Hepatitis Summit 2026</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thaitodaynews, thansettakij)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม World Hepatitis Summit 2024 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 9-11 เม.ย.67 โดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Hepatitis Summit 2026 เป็นโอกาสอันดีจะได้แสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ โดยที่ผ่านมามีการคัดกรองและดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ถูกบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจัดให้มีการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตามนโยบายแม่เร้งครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ภายในปี 2573</p>	
<p><b>อย.ตั้งเป้าเสริมแกร่งผลิตภัณฑ์ชุมชน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เผยถึงแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่า รัฐบาลมีนโยบายในการนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย.จึงมุ่งส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้จากตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงต่ายย อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาออก ป่าตัวแมงโก้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ โดย อย.ได้ปรับกระบวนการทำงานจากเดิมที่เป็นหน่วยอนุมัติมาเป็นหุ้นส่วนสำคัญของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อประชาชน และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงให้ได้แบรนด์ อย.ควอลิตี้ต่อไป หากสามารถส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชน นำผลผลิตต่างๆ ในชุมชนมาใช้ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยนิวส์ linetoday antifakenews )</p> <p>- สำนักโภชนาการ กรมอนามัย เผยกรณีคลิปที่แชร์ส่งต่อกันในโลกออนไลน์ กินน้ำต้มข้าวผสมไข่ขาวดิบช่วยแก้โรคไตได้ เป็นข้อมูลเท็จ ไม่ได้ช่วยรักษาโรคไตได้ตามที่มีการกล่าวอ้าง แต่ช่วยบำรุงสุขภาพได้เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหาร</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ antifakenews)</p> <p>- อย.เผย กรณีที่มีข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องกระทรวงสาธารณสุข ห้ามจำหน่ายขนมที่มีส่วนผสมไขมันทรานส์ เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากไม่มีการห้ามจำหน่าย หรือห้ามรับประทานขนมดังกล่าว ซึ่งจากที่มีการสุ่มตรวจในท้องตลาด ยังไม่พบการฝ่าฝืนในผลิตภัณฑ์ใด เพราะฉะนั้น จึงยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่มีปริมาณไขมันทรานส์เกินที่มาตรฐานได้กำหนดไว้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( antifakenews)</p> <p>- อย.เผยตามที่มีข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องยาแคปซูลมะระขี้นก ด้านเบาหวาน และลดน้ำตาลในเลือดสูงได้นั้น พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่พบปรากฏข้อมูลงานวิจัยว่า สมุนไพรมะระขี้นกสามารถช่วยรักษาหรือป้องกันโรคเบาหวาน รวมถึงลดน้ำตาลในกระแสเลือดได้ แต่อย่างไรก็ตาม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>จับร้านน้ำท่วมบางละมุง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ ข่าวสด สวพ.91 ch3 77kaoded linetoday)</p> <p>- นายกิตติ บุญรัตน์เนตร สสอ.บางละมุง ร่วมกับปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบจำหน่ายน้ำกระเทียมต้ม 4 x 100 และจับกุมทั้งหมด 3 ร้าน ได้ของกลางรวมกันกว่า 2,000 ขวด และยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมอีกจำนวนมาก โดยทุกร้านเคยถูกจับมาแล้ว แต่ไม่เข็ดหลาบ ยังคงฝ่าฝืนลักลอบจำหน่ายโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย</p>	
<p><b>บ.ประกันเผยค่ารักษาพุ่ง20%</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน ไทยโพสต์)</p> <p>- นางฐวิภาญจน์ เตชทวีทรัพย์ ผช.กรรมการผู้จัดการ บมจ. วิริยะประกันภัย เผยภาคธุรกิจประกันมีกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลในไทยที่ปรับตัวสูงแบบก้าวกระโดดหลังสิ้นสุดสถานการณ์ระบาดโรคโควิด 19 ซึ่งพบว่ารพ.ภาคเอกชนมีเงินเพื่อดำเนินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 15-20% ต่อปี ขณะที่ รพ.ภาครัฐเพิ่มขึ้น 8% โดยได้หารือกับ คปภ. และเตรียมหารือกับ สธ. เพื่อหาทางออก เพราะหากค่ารักษาพยาบาลยังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อาจกระทบกับประชาชนที่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันแพงขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นมาก มาจากสถานพยาบาลมีการตรวจวินิจฉัยอาการมากขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจประกันฯ พยายามเพิ่มความรัดกุมในการจ่ายค่าเคลม โดยดูถึงความถูกต้องและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น</p>	
<p><b>เชื่อมบัตรประชาชน.แทนบัตรคนพิการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นายกันตพงศ์ รัชชีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เผยได้ร่วมมือกับ สธ. และท้องถิ่นในการให้บริการจดทะเบียนคนพิการเป็น one stop service โดยรับการตรวจประเมินออกใบบ่งชี้ความพิการพร้อมออกบัตรคนพิการได้ที่ รพ. จากนั้น รพ.จะเชื่อมข้อมูลให้กับท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของคนพิการเพื่อขึ้นทะเบียนและรองรับเบี้ยความพิการของเดือนถัดไปได้โดยไม่ต้องไปแจ้งที่ท้องถิ่นอีก ซึ่งดำเนินการแล้วใน กทม. ส่วนต่างจังหวัดกำลังเชื่อมข้อมูลระหว่างรพ.กับท้องถิ่น เริ่มทดลองที่ จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังได้หารือกับกรมการปกครอง มท. ซึ่งเห็นด้วยในการเชื่อมข้อมูลเพื่อใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนพิการ รวมทั้งหารือ สปสช. เพื่อเชื่อมข้อมูลบัตรทองด้วย อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเป้าให้เสร็จภายในปีนี้</p>	
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นพ.สินชัย ตันศิริตานานนท์ นพ.สสจ.สุรินทร์ เปิดเผยถึง ภาพรวมคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ว่า ค่าฝุ่น PM 2.5 วัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ จุดติดตั้งภายในสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ (สถานี 111t) โดยรวมตลอด 24 ชั่วโมง วัดได้ 37.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในระดับค่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะนำให้ประชาชนทั่วไปใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์</p>	
<p><b>10 เทรนด์เทคโนโลยีสาธารณสุขที่น่าจับตาปี 2024</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>-ฟิลิปส์จึงได้รวบรวม 10 เทรนด์เทคโนโลยีสาธารณสุขที่คาดว่าจะมาแรงในปี ค.ศ. 2024 นี้ 1.การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงานอัตโนมัติ (Workflow Automation) ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) 2. การทำงานร่วมกันแบบเสมือน เพื่อจัดการกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ(เทเล-ไอซียู) 3. การวินิจฉัยแบบบูรณาการที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการ 4. ยกระดับการทำงานร่วมกัน เพื่อการติดตามและการประสานการดูแลที่ดียิ่งขึ้น 5. การตรวจจับความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่น ๆ และการแทรกแซงโดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ 6. การใช้เทคโนโลยีจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ 7. เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยสร้างกิจวัตรประจำวันที่ดีต่อสุขภาพ 8. จัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของไอทีด้านการดูแลสุขภาพ 9. การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของระบบสุขภาพด้านสาธารณสุขที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 10. ร่วมมือกันเพื่อลดผลกระทบด้านสาธารณสุขบนโลก</p>	